

MỘT LỄ KHAI GIẢNG THẬT TRANG TRỌNG VÀ Ý NGHĨA DƯỚI MÁI TRƯỜNG MANG TÊN NGÔ GIA TỰ !

Sáng 5/9/2022, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu – mùa tựu trường, hòa chung trong không khí hân hoan của học sinh trên cả nước, trường THCS Ngô Gia Tự đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.



Ảnh: Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024

Về dự lễ khai giảng năm học mới của nhà trường có ông Trần Thế Tuấn – Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên; Lãnh đạo Đảng ủy UBND Phường Đức Giang, Công an Phường Đức Giang; các ông bà là tổ trưởng tổ dân phố, 10 12,14, 15,16,17; các ông bà trong ban CMHS nhà trường, trưởng ban CMHS các lớp, các cán bộ giáo viên nhân viên cùng 733 học sinh nhà trường.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu với các tiết mục văn nghệ sôi nổi vui tươi được dàn dựng công phu của các em học sinh và giáo viên nhà trường.





?

Lễ diễu hành gồm cờ tổ quốc, ảnh bác, đội hồng kỳ lần lượt tiến vào lễ đài trong sự trang nghiêm, đem đến khoảnh khắc lắng đọng của buổi khai trường. Đặc biệt, trong niềm hân hoan của buổi tựu trường đầu tiên của cấp học mới, các em học sinh khối 6 rạng rỡ cờ hoa tiến bước vào lễ đài trong những tiếng vỗ tay chào đón của các anh chị khối 7,8,9. Các em là thế hệ sẽ tiếp bước để viết tiếp những trang thành tích của nhà trường.



Ảnh: Hân hoan chào đón 213 em học sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024

Tại Lễ khai giảng, các đại biểu, giáo viên, phụ huynh, học sinh được nghe Cô giáo Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thương gửi tới thầy, trò cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong bức thư, Chủ tịch nước gửi gắm thông điệp “Dù còn đó những khó khăn, trở ngại nhưng tất cả chúng ta hãy vững vàng bước lên phía trước, vượt qua khó khăn để kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực”.



Ảnh: Cô giáo Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thương gửi tới thầy, trò cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.

Sau bức thư của chủ tịch nước, Thầy Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong Nhà trường có bài phát biểu ngắn gọn nhưng nêu bật được thành tích trong năm học 2022-2023 và thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.



Ảnh: Thầy Nguyễn Mậu Minh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng.

Trong không khí tung bừng của ngày khai trường hôm nay, trong tiếng trống trường điểm từng hồi giục giã như gọi về bao quyết tâm, chúng ta hi vọng vào một hành trình mới đầy ắp kỉ niệm. Tiếng trống khai trường vang lên rộn ràng, đánh thức ký ức của mỗi thầy cô, gieo vào lòng mỗi trò nhỏ những ước mơ và hy vọng cho một năm học mới với nhiều niềm vui và thành công mới.



Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới 2023 – 2024

Cũng trong buổi lễ, đại diện các Ban ngành đã có những lễ hoa tươi thăm chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.







Lễ khai giảng kết thúc bằng một tràng pháo tay giòn giã của thầy và trò trường THCS Ngô Gia Tự cùng với quyết tâm đưa nhà trường gặt hái thêm được nhiều thành tích mới đúng như thông điệp của thầy Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng Nhà trường: Năm học mới – Khởi đầu mới – Mục tiêu mới – Quyết tâm mới – Tư duy mới – Hành động mới – Kết quả mới.



Ảnh: Tập thể cán bộ Giáo viên, nhân viên trong nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu khách quý về dự Lễ Khai giảng năm học mới .